

# คูดวงออนไลน์ (20 กันยายน 2556)

โดย.....ธรรมาธิปติ

## ผมจะเจอเนื้อคู่ตอนไหน

สวัสดีครับ ท่านผู้ติดตามคอลัมน์ “คูดวงออนไลน์” สัปดาห์นี้เป็นคิวของ ชายผู้ใช้นามแฝงว่า “ชายผู้ไร้รัก” เกิดวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2529 เวลา 01.26 น. ประจวบคีรีขันธ์

คำถามแรก คือ เนื้อคู่จะเจอตอนไหน เพราะยังไม่เจอเนื้อคู่เลยครับ

อันที่จริง คุณ “ชายผู้ไร้รัก” ก็ยังอายุไม่มาก แค่ 27 ปีเท่านั้น หนทางข้างหน้ายังอีกยาวไกลสำหรับการมีครอบครัว ข้อสำคัญก็คือ ความพร้อม

ความพร้อมแรกก็คือ อาชีพการงาน รายได้จะต้องอยู่ในระดับพอสมควร , ความพร้อมในเรื่องวุฒิภาวะ เข้าใจว่าการแต่งงานจะทำให้ตัวเองเสียอะไร และได้อะไรบ้าง และ ที่สำคัญก็คือ จังหวะชีวิตที่จะเจอคนที่ใช่

เหล่านี้ต้องลงตัวอย่างเหมาะสมในเวลาเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณถามมา ผมก็จะบอกโอกาส และ ความเป็นไปได้ในทางโหราศาสตร์ ว่าโอกาสที่จะสร้างความสัมพันธ์ดังกล่าวอยู่ในช่วงใดของชีวิต

อย่างไรก็ตาม ต้องย้ำว่า การเลือกคู่ครองนั้นเป็นสิ่งที่เจ้าชะตาสามารถเลือกได้เองว่าจะเอาหรือไม่เอา ไม่ได้หมายความว่า ดวงชะตาบังคับให้ต้องมีคู่ในช่วงนั้นช่วงนี้

หากเจ้าชะตายืนยันว่า ไม่ต้องการมีคู่ แล้วหนีไปบวช หรือ ไปปลีกวิเวกในถ้ำ เขาก็จะไม่มีคู่

โอกาสที่จะมีใครสักคนเข้ามาในดวงชะตาของคุณก็คือ ตั้งแต่ขณะนี้ไปจนถึงประมาณเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 ถ้าคุณทำความพร้อมของตัวเองให้ดี ก็มีโอกาสที่จะมีคู่ในช่วงดังกล่าวครับ

ขอให้ประสบความสำเร็จ แต่คุณคงต้องปรับเปลี่ยนวิถีคิดของคุณ ให้คิดในเรื่องที่ดี ลดความเครียด กังวลใจลงหน่อย ชีวิตคู่ก็น่าจะดีได้

คำถามที่สอง คือ อยากทราบว่ามีโอกาสรวยไหมครับ และ การเงินทำไงให้มีเงินเหลือเก็บครับ

ต่อคำถามแรก ก็ต้องตอบว่า คุณมีโอกาสรวยได้ครับ

อันที่จริงดวงชะตาในตอนนี ก็ดีกว่าปีพ.ศ. 2550-2552 ที่ค่อนข้างจะมีการเปลี่ยนแปลง และเกิดความเสียหายอยู่พอสมควร แต่คุณจะเริ่มดีขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2558 ไปจนถึงปี พ.ศ. 2563

ที่พูดนี้หมายถึงโดยรวมนะครับ อาจจะมีบางช่วงที่ดาวจรโคจรไม่ดี ก็อาจจะประสบปัญหาได้บ้าง แต่โดยรวมถือว่าดีกว่าปีที่ผ่านมา

แต่เมื่อถึงปีพ.ศ. 2563 เป็นต้นไปจนถึงปีพ.ศ. 2573 ช่วงเวลา 10ปีนี้ การเงินน่าจะดีขึ้นมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปีพ.ศ. 2563 ถึงปีพ.ศ. 2568 น่าจะเป็นช่วงที่ดีมากช่วงหนึ่งของชีวิตคุณ เพราะดาวเสาร์(๗)ทำงาน

อย่างไรก็ตาม มาถึงคำถามที่ว่า จะมีเงินเหลือเก็บหรือไม่ ก็ขอตอบว่า

ดวงชะตาของคุณมีจุดเสียอยู่มาก เสียในเรื่องการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันบ่อยครั้ง เพราะดาวเสาร์(๗)เป็นเกณฑ์กับพฤษ(๕) เรียกว่าเป็นดวงตุ๊กตาล้มลุก

และเสี่ยงต่อการเสียหายทางการเงิน และการครอบครอง ชีวิตครอบครัว เป็นต้น เพราะโยคเสตสาดิ ทำร้าย รวมทั้งภพวินาสน์ ของคุณก็อ่อนแอด้วย

โดยเฉพาะดาวเสาร์(๗) นอกจากจะช่วยในเรื่องการเงินของคุณแล้ว ยังสามารถทำร้ายเรื่องการเงินของคุณอย่างฉับพลันทันทีได้ด้วย

ดังนั้น สิ่งที่คุณจะต้องควบคุมดวงชะตาของคุณไม่ให้ไปในทางร้ายจนเกินไปก็คือ การมีสติในการใช้จ่ายเงินในยามที่ประสบความสำเร็จ นักธุรกิจหลายคนที่ประสบความสำเร็จมากๆ แต่ล้มละลายในช่วงต่อมาก็เพราะ การใช้จ่ายผิดประเภทเป็นหลัก

อีกประเภทก็คือ การลงทุนเพิ่มเติมอย่างชนิดเรียกว่า ทุ่มหมดหน้าตัดในยามที่ประสบความสำเร็จมากๆ โดยรู้ไม่ทันดวงชะตาว่า เป็นดวงตุ๊กตาล้มลุก และเป็นดวงเสตสาดิ พอถึงจุดร้าย ดวงดาวเหล่านี้ก็กระหน่ำทำร้ายจนตั้งตัวไม่ทัน

ท้ายที่สุด ทรัพย์ที่หามาได้ก็หมดสิ้นไปกับการลงทุนที่ต้องกู้หนี้ยืมสินมา

จึงขอเตือนสติว่า ในยามที่ประสบความสำเร็จ ก็ขอให้เก็บทรัพย์ส่วนหนึ่งสำรองไว้เสมอ ให้ระลึกเสมอว่า ชีวิตคุณอาจจะเสียหายหนักๆเมื่อใดก็ได้

ขอให้จดจำพระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเอาไว้ว่า เศรษฐกิจพอเพียง

และที่สำคัญก็คือ ต้องพยายามทำบุญทำกุศลอยู่เสมอๆ เช่น ตักบาตร ทำบุญ ทำทานคนยากจน สวดมนต์ภาวนา จนกระทั่งปฏิบัติธรรมเมื่อมีโอกาส ชีวิตก็จะมีแสงสว่างส่องทางไปตลอด

ข้อที่สาม คุณถามว่า มีโอกาสได้งานใหม่หรือไม่ เพราะกำลังหางานใหม่อยู่

เนื่องจากว่า คุณเขียนเมลล์มาถามตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา จนถึงวันนี้ก็หลายเดือนแล้ว ผมไม่แน่ใจว่า เรื่องงานที่ถามจะได้แล้วหรือยัง แต่ถ้ายัง ก็จะบอกว่า ในเดือนกันยายนี้คุณน่าจะจะมีผู้ใหญ่ที่จะให้การสนับสนุน หรือ อุปถัมภ์ค้ำชูในเรื่องการเงิน รายได้

ได้เรื่องอย่างไร จะส่งข่าวให้ผมทราบบ้างก็ดีนะครับ

เช่นเคยครับ ผมขอขอบคุณคุณ “ชายผู้ไร้รัก” ให้ช่วยดักบาตรให้สักครั้ง แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ภารตะทุกท่าน ขอบคุณล่วงหน้าครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตา ก็ส่ง วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด เพศ พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีผมมีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเตือน พร้อมกับ เรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์มาที่ [thammathipty@gmail.com](mailto:thammathipty@gmail.com) แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ

